


## Thử Tìm Một Biểu Tượng Mới Về Chúa Thánh Thần Cho Giới Trẻ Thời Đại Công Nghệ Số

Attempt to Find a New Symbol for the Holy Spirit for the Young Generation in the Digital Era

LM. Giuse Nguyễn Kế<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Học Viện Công Giáo Việt Nam, Vietnam

\* Email của tác giả liên hệ: [josngke@gmail.com](mailto:josngke@gmail.com)

 <https://doi.org/10.54855/csl.23311>

© Copyright (c) 2023 LM Giuse Nguyễn Kế

Received: 11/03/2022

Revision: 28/03/2022

Accepted: 28/03/2022

Online: 30/03/2023

### Tóm lược

Trong các mối tương quan đời sống, ngôn ngữ là phương tiện chuyển tải và diễn đạt ý tưởng của con người.<sup>[1]</sup> Thường khi nói đến ngôn ngữ người ta liền nghĩ ngay đến lời nói và chữ viết. Tuy nhiên, nhiều khi lời nói và chữ viết không phải lúc nào cũng hoàn toàn diễn tả được đầy đủ ý nghĩa của các ý niệm, nhất là đối với những ý niệm trừu tượng, thuộc phạm vi siêu nhiên mà trí năng không dễ dàng nắm bắt và diễn tả được. Thực tế cho thấy ngôn ngữ là một phạm trù vô cùng rộng lớn chứ không chỉ gói gọn trong lời nói và chữ viết. Có những ngôn ngữ không có âm thanh mà vẫn diễn tả được những thực tại phong phú, ta có thể gọi đó là ngôn ngữ biểu tượng. Cho nên, không lạ gì khi Kinh Thánh trình bày về tính huyền nhiệm trong hoạt động của Chúa Thánh Thần bằng những hình ảnh và biểu tượng hơn là những định nghĩa bằng lời nói hay chữ viết,<sup>[2]</sup> bởi vì “*Gió muốn thổi đâu thì thổi. Không ai biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu*” (Ga 3,8). Trong bài viết này, qua những cảm nghiệm thực tế, người viết cố gắng “*Thử Tìm Một Biểu Tượng Mới Về Chúa Thánh Thần Cho Giới Trẻ Thời Đại Công Nghệ Số.*” Ước mong, qua những gì được trình bày trong bài viết này có thể giúp cho ai đó, nhất là những người trẻ có được cái nhìn rõ ràng hơn về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, cảm nhận được những tác động của Ngài trong đời sống, để từ đó yêu mến và siêng năng chạy đến với Ngài hơn.

**Từ khóa:** Chúa Thánh Thần, Thời đại công nghệ số, giới trẻ

### Abstract

In the various correlations of life, language is the means by which humans convey and express ideas. People often immediately think of speech and writing when we talk about language. However, sometimes words and writing do not fully express the meaning of ideas, especially abstract concepts that belong to the supernatural realm, which the human mind finds difficult to grasp and express. Reality shows that language is an incredibly vast domain, not just limited to speech and writing. There are languages that do not have sound but can still express rich realities, which we can call symbolic language. Therefore, it is not surprising that the Bible presents the mystical nature of the Holy Spirit's activity through images and symbols rather than definitions in words or writing because "The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going" (John 3:8). In this article, through practical experiences, the author tries to "Find a New Symbol for the Holy Spirit for the Young Generation in the Digital Age." It is hoped that what is presented in this article can help someone, especially young people, have a clearer understanding of the presence of the Holy Spirit, feel the impact of the Holy Spirit in life, and thus love and diligently come to Him.

**Keywords:** Holy Spirit, digital era, the young generation

Kết thúc năm học 2020-2021, thay vì chọn trở về quê để nghỉ ngơi bên gia đình, bên giáo phận, hay tìm cách rời Sài Gòn càng sớm càng tốt để được an toàn trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Tôi đã chọn ở lại Sài Gòn, để cùng với 4 anh em linh mục khác của Trụ Sở giáo phận Thanh Hóa tham gia hỗ trợ những người gặp khó khăn, nhất là những người già, vô gia cư, anh chị em công nhân từ các tỉnh thành đến đây kiếm việc làm để mưu sinh. Trọn 3 tháng, tôi đã hoạt động như một Shipper (*giao nhu yếu phẩm và thuốc cho bà con*). Sài Gòn với các tuyến đường liên quận, các con hẻm chằng chịt thật sự là một thử thách lớn đối với một Shipper (*nghiệp dư*) như tôi. Thế nhưng, nhờ sự trợ giúp của ứng dụng khoa học công nghệ GPS (*Global Positioning System*)<sup>1</sup> tôi đã hoàn thành được công việc. Xác tín mạnh mẽ rằng chính Chúa Thánh Thần đã ban sức mạnh, hướng dẫn và đồng hành với tôi trong những chặng đường ngắn, dài, quanh co, để đến với những người gặp khó khăn. Điều này làm cho tôi càng thấm thía hơn xác tín của thánh Phaolô: “*Tôi có thể làm tất cả mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi*” (Phil 4:13). Tuy nhiên, có một câu hỏi được đặt ra: liệu rằng ngang qua ứng dụng ‘GPS’ có thể giúp cho giới trẻ ngày nay, những người đang sống trong thời đại công nghệ số hiểu, cảm nhận được sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thế giới và cuộc sống con người hay không? Trong kinh nghiệm rong ruổi đi tới đi lui của mình tại các quận huyện của Sài Gòn trong thời gian qua, tôi thiết nghĩ ở một khía cạnh nào đó là có thể. Ta có thể coi GPS như là một biểu tượng mới về Chúa Thánh Thần trong thời đại 4.0 ngày nay.

Với sự phát triển tột bậc về khoa học kỹ thuật đang làm cho con người xa dần và ít tiếp xúc với thiên nhiên hơn. Với cuộc sống hết sức bận rộn, học sinh – sinh viên học tập với một chương trình dày đặc nơi các trường học và các trung tâm; nhiều người làm việc trong các nhà máy xí nghiệp, trong các văn phòng hơn, từ đó họ quen với môi trường không khí của điều hòa; không cần đi thực tế người ta cũng có thể tìm hiểu thông tin về nhiều vấn đề chỉ ‘trong một nốt nhạc’ trên những chiếc máy tính, điện thoại thông minh... Thành thử ra, người ta cũng khó cảm nhận được thực tế sự phong phú của thiên nhiên. Các biểu tượng mà Kinh Thánh đã rút ra từ những điều có sẵn ở trong thiên nhiên như là: áng mây, ánh sáng, hơi thở, gió, lửa, việc xúc dầu... xem ra cũng đang dần trở nên mờ nhạt và xa lạ với người trẻ.

Ngày nay, GPS đã trở nên hết sức quen thuộc với đại đa số người dân, nó mang đến những lợi ích to lớn trong việc hỗ trợ đi lại. Khi sử dụng công cụ này, người lữ hành không chỉ nhìn thấy trên màn hình bản đồ hướng dẫn đường đi mà còn nghe được tiếng nói chỉ đường khi nào cần rẽ hay cần đi tiếp bao xa. Nếu người lữ hành không làm theo chỉ dẫn, tiếng nói ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại như một lời nhắc nhở cấp bách. Tuy nhiên, người lữ khách hoàn toàn có thể tự do trong việc chọn lựa hướng đi của mình, quyết định đi theo hay không đi theo. Điều đặc biệt nữa, nếu người lữ khách chọn lựa hướng đi sai thì công cụ GPS sẽ chỉ dẫn cho một lộ trình khác để đi về đích. Thậm chí nếu người lữ khách không hiểu hoặc bị mất phương hướng thì vẫn có thể nhấn nút quay lại, để được chỉ dẫn bắt đầu lại hành trình ngay từ vị trí mình đang đứng.<sup>2</sup> Với GPS người ta có thể tự tin để đi đến những nơi mới, những vùng đất lạ để khám phá, tận hưởng thiên nhiên, cũng như để thiết lập những tương quan mới.

“*Gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu*” (Ga 3,8). Điều này cho thấy tính chất huyền nhiệm trong hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng vô hình,

---

<sup>1</sup> GPS. là một hệ thống định vị toàn cầu (*Global Positioning System*) để nhận biết vị trí của mình trên trái đất. Đây là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo, do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý. Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm trên mặt đất sẽ được xác định nếu xác định được khoảng cách từ điểm đó đến ít nhất ba vệ tinh. (x. [wikipedia.org](http://wikipedia.org), *hệ thống định vị toàn cầu*).

<sup>2</sup> X. HTT. “*Tìm một biểu tượng mới về Chúa Thánh Thần.*”

nên không một ngôn từ nào đủ sức diễn tả và trình bày, không một danh hiệu nào khả dĩ biểu đạt thích đáng về Người.<sup>3</sup> Tuy nhiên, qua những trình bày trên đây, người viết cảm nhận công cụ kỹ thuật GPS có thể giúp hiểu được phần nào về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống nhân loại. Chúa Thánh Thần là Thần chân lý và là Đấng ban sự sống. Ngài chỉ cho con người nẻo chính đường ngay để đi và đạt đến đích điểm đời mình là sự sống phong phú trọn vẹn trong Thiên Chúa. Con người được mời gọi chiêm ngưỡng cuộc đời Đức Giêsu và nhìn vào Giáo Hội của Người để thấy được đường đi; để lắng nghe được sự hướng dẫn từ những Giáo huấn của Giáo Hội. Chính khi chúng ta làm điều đó, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn, soi sáng và củng cố để chúng ta có thể bước đi trong cuộc sống, vượt qua cả những khó khăn, để dù trong vui mừng hay sâu khổ, vẫn đi theo con đường của Chúa Giêsu.<sup>4</sup> Tiếng nói của Chúa Thánh Thần luôn vang vọng trong lòng mỗi người, với cách thể đáp lại hoàn toàn tự do của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta bị lầm đường, lạc lối, tiếng nói ấy lại tìm một cách thể khác để dẫn đưa ta về với sự thật và làm cho chúng ta không ngừng được lớn lên trong tình yêu bằng chính sự hiện diện năng động của Thánh Thần.<sup>5</sup> Ở điểm này, hết sức quan trọng vì nó mở ra cho các tội nhân cơ hội để quay trở về với Thiên Chúa, để lĩnh hưởng lòng thương xót của Ngài (x. *Lc 15:11-32*). Đó là công việc của Chúa Thánh Thần, Người là Quà tặng của Thiên Chúa, và cũng chính là chính Thiên Chúa, Đấng giúp chúng ta trở thành những người tự do.

Chúa Thánh Thần luôn có đó. Ngài là Đấng rất gần gũi với mỗi người nhưng thường hay bị lãng quên Người. Ngài gần gũi và quan trọng như không khí mà chúng ta hít thở cho dù rất ít khi chúng ta để ý đến không khí. Điều mà thần học gia Moltmann cảm nghiệm: chúng ta lãng quên Chúa Thánh Thần, không phải vì Người ở xa, nhưng vì Người ở quá gần chúng ta.<sup>6</sup> Các hoạt động của Ngài được ví như gió thổi nhẹ nhàng. Chính vì thế, việc lắng nghe và tinh thức để nhận ra Chúa Thánh Thần qua các hoạt động của Ngài là điều quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu. Như những người lái xe cần phải xác định và chọn điểm đến cho hành trình của mình trên công cụ GPS, chúng ta cũng cần phải chọn đích đến của đời mình là địa chỉ Nước Trời. Như bất kỳ mối tương quan trọng yếu nào, mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa cũng đòi hỏi phải có sự tinh thức, lắng nghe, giao tiếp và phản hồi. Theo giáo lý của Thánh Phaolô, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên người Kitô hữu, từ ngày họ lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, Ngài chia sẻ trọn vẹn sự sống với Chúa Cha và Chúa Con. Nhờ quyền năng tác động của Ngài mà chúng ta được trở nên chi thể màu nhiệm của Đức Kitô, có khả lực gọi Thiên Chúa là Cha: “*Ápba - Cha ơi*” (*Gl 4,6*), và cũng có khả năng lắng nghe được tiếng của Người (x. *Ga 10,27*).<sup>7</sup> Đừng cố gắng ép buộc bất cứ điều gì vào trong việc lắng nghe tiếng của Người, nhưng cần thiết phải tinh thức. Tinh thức để nghe được tiếng nói của Chúa cách rõ ràng, tinh thức để nhận ra sự chỉ dẫn của Ngài, và tinh thức để loại bỏ những bộn bề, ồn ào ... của những gì thuộc về thế gian. Hãy cầu khẩn Chúa Thánh Thần và chấp nhận sự trợ giúp của Ngài mỗi ngày, để không ngừng kinh nghiệm về ơn thánh, và làm thâm đẫm đời chúng ta bằng chính những ân huệ của Ngài (x. *Rm 8:26*).

<sup>3</sup> Felipe Gómez Ngô Minh, “*Thần Học Về Chúa Thánh Thần*,” truy cập: 01/11/2021, <http://catechesis.net/than-hoc-ve-chua-thanh-than-4-2/>

<sup>4</sup> X. ĐGH. Phanxicô, “Chúa Thánh Thần Hướng Dẫn Và Nâng Đỡ Bước Chân Chúng Ta,” truy cập: 11/11/2021, <https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-05/dtc-phanxico-regina-coeli-chua-thanh-than-huong-dan-nang-do.html>

<sup>5</sup> x. ĐGH. Phanxicô, *Christus Vivit - Đức Kitô sống*, số130.

<sup>6</sup>

<sup>7</sup> X. GLHTCG, số 683

Để Ngài có thể thay đổi cuộc đời chúng ta, Ngài có thể soi sáng và ban cho chúng ta một con đường tốt hơn.<sup>8</sup> Chính Chúa Thánh Thần đóng vai trò như linh hồn hay nguyên lý sự sống. Ngài liên kết mọi phần tử của Hội Thánh nên một với nhau và với Đầu là Đức Kitô (x. *Ep* 2,21-22).

Với một chiếc Smark phone được cài đặt phần mềm GPS, chúng ta có thể tự tin để đi đến bất cứ nơi nào mà không hề sợ không đến được đích. Cũng vậy, người Kitô hữu nếu nhận ra được ân huệ của Chúa Thánh Thần, nhất là Ôn hùng dũng để can đảm buông cuộc đời mình để Chúa Thánh Thần đưa chúng ta đi và sẽ đạt đến ơn cứu độ. Ôn hùng dũng ở đây không phải chỉ là sức khoẻ phần xác, nhưng là sự dũng cảm của một người con Chúa can trường và vui vẻ thực hiện ý của Cha mình.<sup>9</sup> Chúng ta đang cùng nhau thực hiện cuộc lữ hành đến với Thiên Chúa. Trên hành trình ấy đầy rẫy những cam go, thử thách... nhưng Chúa Thánh Thần luôn là Thành trì cứu độ, Pháo đài bảo vệ và là Núi đá chở che cho chúng ta. Đó là ân huệ giúp tín hữu dự phần vào sức mạnh của chính Thiên Chúa (*Ep* 6,11-12). Chính Chúa Thánh Thần mở lòng chúng ta ra với sự hiện diện của Thiên Chúa và lôi cuốn nó vào ‘con lóc’ tình yêu là chính trái tim của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong buổi tiếp kiến hơn 70.000 tín hữu và du khách năm châu sáng Thứ Tư 14/5/2014 tại quảng trường Thánh Phêrô: Chúa Thánh Thần ban sức mạnh giúp giải tỏa thừa đất con tim của chúng ta khỏi trạng thái hôn mê, khỏi các bất ổn và mọi sợ hãi có thể ngăn cản nó, để cho Lời Chúa được thực hành một cách đích thật và tươi vui.

Điểm cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là đời sống cầu nguyện. Để phần mềm GPS hoạt động được, nhất thiết bạn cần phải sạc điện, kết nối với internet và bật chia sẻ vị trí cho các công cụ mà nó được cài đặt. Đời sống Kitô hữu cũng thế, để nhận ra được sự hiện diện và các ân huệ của Chúa Thánh Thần, nhất thiết cần phải có đời sống cầu nguyện. Mỗi Kitô hữu cần phải kết nối với Chúa Thánh Thần bằng việc đi vào trong mối tương quan cá vị mới mẻ với Ngài, chính trong mối tương quan này chúng ta sẽ nhận ra được Thiên Chúa là ai? chúng ta là ai? Qua đời sống cầu nguyện, nhờ Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã ban, chúng ta được chia sẻ vào đời sống của Chúa Ba Ngôi. Cũng chính nhờ cầu nguyện mà chúng ta kín múc được nguồn ân sủng, sức mạnh, sự đỡ nâng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để có thể tiến bước trên hành trình mang Tin Mừng đến với những vùng ngoại vi như Chúa nói với các tông đồ: Anh em hãy ra các đường phố và ngõ tư: mời gọi tất cả những người anh em sẽ gặp, không loại trừ ai (x. *Mt* 22,9-10). Chính cầu nguyện làm cho chúng ta được luôn kết nối với Thiên Chúa. Thiếu điều này, chúng ta sẽ rơi vào ngõ cụt, bị mất phương hướng.

Thế giới như chúng ta vốn biết đã thay đổi. Chỉ trong vài tháng, Covid-19 đã lan nhanh với tốc độ đáng báo động trên tất cả các quốc gia và châu lục. Ngay tại quê hương Việt Nam của chúng ta, Covid-19 đã làm cho nhiều gia đình lâm vào tình trạng khó khăn hơn bao giờ hết khi mà họ đang phải vật lộn để mưu sinh, Covid-19 làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người, nhiều người đã bị mất việc làm, mất nguồn thu nhập, làm gia tăng bất bình đẳng. Covid-19 chòng chát thêm khó khăn lên những con người sống tại dải đất Miền Trung, nơi có nhiều thiên tai và bị ảnh hưởng nặng nề của bão lụt. Hơn bao giờ hết, giai đoạn hậu Covid-19 là lúc cần đến sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Ngài ban ơn trợ giúp, hướng dẫn chúng ta định hướng lại cuộc sống của mình, xác định tương lai đời mình.

## Kết luận

<sup>8</sup> Ibid., 131.

<sup>9</sup> Felipe Gómez Ngô Minh, “*Khái Luận Thần Học Về Chúa Thánh Thần*,” truy cập 11/11/2021, <http://catechesis.net/than-khi-voi-doi-song-thieng-lieng-6-2/>

Để kết thúc bài viết, cần lưu ý rằng biểu tượng “GPS” không phải là Chúa Thánh Thần. Nó cũng không thể diễn tả được đầy đủ thực tại phong phú về các hoạt động của Ngài và về chính Ngài. Nhưng với những giới hạn, có chăng GPS chỉ biểu đạt được khía cạnh nào đó về Chúa Thánh Thần hay hoạt động của Ngài trong đời sống nhân loại.<sup>10</sup> Khi đặt bút viết về Ngôi Ba Thiên Chúa, dấu chỉ ở một khía cạnh rất nhỏ, nhưng người viết ý thức mình đang bước vào một cõi rộng mênh mông, nên không dám có tham vọng gì nhiều, chỉ gợi mở và mời gọi người đọc, nhất là các bạn trẻ tiếp tục đi vào khám phá, cảm nhận, ngộ hầu nhận ra được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của mình. Từ đó biết mở lòng ra để đón Chúa Thánh Thần và buông cuộc đời để Ngài hướng dẫn và đưa chúng ta vào trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa qua Giáo Hội của Người, trong tinh thần mới của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới 2021-2023: “*Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham dự và sứ vụ.*”

### Tài liệu tham khảo

- Felipe Gómez Ngô Minh (2021). *Khái Luận Thần Học Về Chúa Thánh Thần*. Truy cập 11/11/2021, <http://catechesis.net/than-khi-voi-doi-song-thieng-lieng-6-2/>
- Felipe Gómez Ngô Minh (2021). *Thần Học Về Chúa Thánh Thần*. Truy cập: 01/11/2021, <http://catechesis.net/than-hoc-ve-chua-thanh-than-4-2/>
- ĐGH. Phanxicô (2021). Chúa Thánh Thần Hướng Dẫn Và Nâng Đỡ Bước Chân Chúng Ta. Truy cập: 11/11/2021, <https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-05/dtc-phanxico-regina-coeli-chua-thanh-than-huong-dan-nang-do.html>

### Biodata

Linh mục Giuse Nguyễn Kế hiện là sinh viên Cao học Thần học tại Học Viện Công Giáo Việt Nam.

Father Joseph Nguyen Ke is a Master of Theology student at the Catholic Institute of Vietnam.

---

<sup>10</sup> X. HĐGMVN. Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, *Từ Điển Công Giáo*, (Nxb: Tôn Giáo, 2016), 84.